

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## J – สวนตลาดได้ ก็ใช้ว่าจะง่าย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลีสจั่วหัว...** แต่ก็ยังดี ที่อาจจะเป็นหุ้นตัวเล็ก ๆ ที่ผู้เล่นกลุ่มใหญ่ของตลาด

อาจจะยังไม่สนใจมากนัก การขึ้นการลง ก็มักจะขึ้นอยู่กับรายย่อยๆ หรือ ถ้าจะเอาจริง ๆ แล้วนั้น ก็ต้องบอกว่าเป็นรายย่อยที่มีเงินใหญ่ เคาะซื้อเคาะขายได้แบบยกขงกันเลย ซึ่งไม่ต้องเอยมากก็รู้ว่าใคร... และความยากง่ายของการเล่นหุ้น เน้นนะครึบว่า เล่นหุ้น ที่เป็นหุ้นตัวเล็ก ๆ จะยากตรงที่ เราเล่นทางขึ้นเท่านั้น หากเราได้หลงเข้าไปเมื่อไหร่แล้ว ถ้าผิดทาง ซึ่งเราก็ไม่รู้ใจรายใหญ่นั้นแหละ เราก็มีโอกาสจะติดยอดสูงได้ แล้วถ้ารายใหญ่ เขาปล่อยไหล หรือหมดของ คนที่มีร่องๆ ลงมา หรือรายย่อยๆ อย่างเราๆ ท่านๆ ก็อาจจะต้องคิดขายหนีตายต่อจากนั้นอีก ราคาที่ย่อมจะไหลลงเป็นธรรมดา แล้วเราก็อทำอะไรไม่ได้ ต้องยอมรับการขาดทุนที่เกิดขึ้นไป... เล่นหุ้น มันไม่เหมือนกับการเล่นสินทรัพย์บางอย่าง ที่เล่นได้ 2 ทาง ซึ่งถ้าเราเล่นทางขึ้นไปแล้ว เกิดผิดทาง แล้วรู้ว่าจะลง ก็ยังเปลี่ยนกลยุทธ์มาเอาคืนได้ทันที ไม่ต้องรอให้มันหยุดไหลลงแล้วค่อยมาซื้อเพื่อเล่นทางขึ้นใหม่... แต่ก็อย่างว่าแหละครึบ สินทรัพย์ ที่เล่น 2 ทางได้ ก็ใช้ว่าจะง่ายเกินไป หรือ ใครที่เคยๆ โดนในเรื่องของ Futures มาแล้วนั้น ก็น่าจะทราบดี เพราะในความเป็นจริง บอกง่ายๆ เลยว่าตลาดบ้านเรา ยังไม่ใหญ่มากพอ หรือ ยังไม่เป็นมวลงอย่างแท้จริง ต่อให้เล่น 2 ทางได้ บางครั้งก็อาจจะโดนบึงปอง (เข้าใจกันนะครึบเรื่องบึงปอง)... แล้วยุคนี้ เรื่องของการเก็งกำไรในสินทรัพย์ต่างๆ หนาว เริ่มจะมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งอะไรที่มันคุมราคาได้ยากจากคนหรือกลุ่มคน สิ่งนั้น ก็จะได้รับคามนิยมยิ่งขึ้นแน่

**ดูตามเกม...** ซึ่งถ้าว่ากันตามข้างต้นแล้ว เรื่องของ คริปโต ในประเทศไทย อีกไม่นานก็จะ

ได้รับความนิยมมากขึ้น... กล่าวมาเสียแยะ ไม่เกี่ยวกับเกมของหุ้น J เลย ก็ไม่ต้องสงสัย (เขียนพลิน)

**แนวรับ : ... 3.40-3.36 หรือต้องไม่ต่ำกว่า 3.30 ไว้ด้วย**

**เป้าหมาย : ... 3.80-4.00 และ ยังสามารถหวังได้ 5.00**

Price Chart...(J)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น J...** ถ้าเราเข้าไปดูกราฟหลักๆ หรือในโครงสร้างใหญ่ๆ ทั้งหมดของหุ้น J เราจะคาดหวังเรื่องของ Price Pattern ในเชิงบวกมากๆ ได้ แต่ก็ต้องเน้นการถือหุ้นยาวๆ หน่อย และนั่น อาจจะมีโอกาสไปเกิระดับ 5.00 ด้วยก็เป็นไปได้... ส่วนระยะสั้น ตามภาพนี้ ก็ถือว่าสัญญาณเริ่มจะกลับมาดีอีกครั้ง และเริ่มจะเห็นการเรียงตัวของเส้น MA. ที่เข้าสู่ภาวะกระทิงอีกครั้ง การที่จะไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 3.30 ถือเป็นเรื่องที่ดี หรือถ้าจะอ่อนตัวแบบร้ายๆ หน่อย แต่ไม่ต่ำกว่า 3.20 ก็ยังพอถือว่า สู้ไหว อันนี้กล่าวไว้ เมื่อใครอยากมองยาว แต่ด้วยการเป็นหุ้นเล็ก และอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น หากพลิกผิดทางที่คาดหวัง ก็ต้องยอมมอบตัวนะครึบ